



FEMA



Thông tin về NFIP và FloodSmart *Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia: Bối cảnh*

Trong lịch sử, nạn lụt đã gây nên thiệt hại và sự tàn phá cho các cộng đồng trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Để giúp giảm bớt thiệt hại tài chính do lũ lụt gây ra, Quốc hội đã thành lập Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, NFIP) vào năm 1968. NFIP, do Cơ quan Quản trị Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA) quản lý, tạo điều kiện cho các chủ gia cư, cơ sở thương mại, và người thuê nhà mua bảo hiểm lũ lụt do liên bang bảo trợ.

Hiện nay có hơn 4,6 triệu hợp đồng bảo hiểm lũ lụt có hiệu lực tại hơn 20.000 cộng đồng tham gia trên toàn quốc, với tổng số tiền bảo hiểm gần 773 tỷ Mỹ kim. Các Cộng đồng Tham gia đồng ý áp dụng và duy trì các quy định quản trị khu vực bình nguyên có nguy cơ bị lũ lụt để giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong tương lai và để bù lại, bất cứ sở chủ tài sản nào trong một cộng đồng tham gia cũng có thể mua bảo hiểm lũ lụt.

Chương trình NFIP cũng làm nhẹ bớt thiệt hại vì lũ lụt trên toàn quốc bằng cách giúp đỡ các cộng đồng áp dụng và duy trì các quy định quản trị khu vực bình nguyên để giảm thiểu hao tổn vì lũ lụt qua việc điều chỉnh công tác xây dựng mới tại các khu vực có nguy cơ lũ lụt cao. Các chi phí hoạt động của NFIP và bồi thường bảo hiểm lũ lụt không phải do người đóng thuế chi trả, mà do các khoản phí bảo hiểm thu từ các hợp đồng bảo hiểm.

Mục tiêu của chương trình NFIP là mang đến sự bảo vệ khả thi đối với lũ lụt cho càng nhiều càng tốt những chủ gia cư, cơ sở thương mại và người thuê nhà trên toàn quốc. Vì vậy, NFIP đã đưa ra chiến dịch mang tên FloodSmart (Khôn ngoan về Lũ lụt). Chiến dịch này giúp chỉ dẫn cho người tiêu thụ về nguy cơ lũ lụt và khuyến khích họ tiếp xúc với đại lý bảo hiểm của họ để tìm hiểu về các chương trình bảo hiểm, sự bảo vệ tài sản và sự an toàn tài chính khi mua bảo hiểm lũ lụt. Chiến dịch cũng hợp tác với cộng đồng bảo hiểm để hướng dẫn họ về tầm quan trọng của bảo hiểm lũ lụt và đồng thời giúp họ thu hút và giữ khách hàng.

Khách hàng tiêu thụ có thể vào liên mạng www.FloodSmart.gov hoặc gọi số **1-800-427-2419** để biết cách chuẩn bị đối phó với lũ lụt, cách thức mua Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia và những lợi ích của việc bảo vệ nhà cửa và tài sản khi lụt lội.

###